
เรื่องเสร็จที่ ๔๖/๒๕๓๐ 

 
บนัทึก 

เร่ือง  การจัดตั้งศูนยอ์นุรกัษพ์ลงังานแห่งประเทศไทยข้ึนในสมาคมอุตสาหกรรมไทย 

   

 

ส านักงานพลังงานแห่งชาติมีหนังสือ ที่  วพ ๐๗๐๖/๖๗๙๘ ลงวันที่  ๔ 
กนัยายน ๒๕๒๙ ถึงส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา แจ้งว่า  คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๓๐ 
เมษายน ๒๕๒๘ อนุมัติในหลักการให้จัดตั้งศูนย์อนุรักษ์พลังงานแห่งประเทศไทยขึ้ นตามที่
คณะกรรมการปฏิรูประบบราชการและระเบียบบริหารราชการแผ่นดินเสนอ ส่วนโครงสร้างการ
บริหารให้รัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี (นายกระมล ทองธรรมชาติ และนายมีชัย ฤชุ
พันธุ์) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการพลังงาน และคณะกรรมการ
ปฏริูประบบราชการ ฯ ร่วมกนัพิจารณาก าหนดต่อไป  ซ่ึงต่อมาคณะกรรมการปฏริูประบบราชการ 
ฯ ได้พิจารณาโครงสร้างการบริหารแล้ว๑ เห็นควรให้ศูนย์อนุรักษ์พลังงานฯ ดังกล่าวเป็นองค์กร
อิสระด าเนินการโดยภาคเอกชนทั้งหมด โดยอยู่ในสมาคมอุตสาหกรรมไทยไปก่อน จนกว่าจะมี
กฎหมายจัดตั้งศูนย์ ฯ นี้ขึ้นโดยเฉพาะ  ส าหรับในด้านนโยบายให้อยู่ในการก ากบัและควบคุมของ
คณะกรรมการพลังงานแห่งชาติ โดยผ่านทางคณะกรรมการบริหารโครงการศูนย์อนุรักษ์พลังงาน
แห่งประเทศไทยที่จะจัดตั้งขึ้นซึ่งประกอบด้วยเลขาธกิารการพลังงานแห่งชาติเป็นประธาน ผู้แทน
ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องและผู้แทนสมาคมอุตสาหกรรมไทยกับผู้ทรงคุณวุฒิอีก ๒ คน  และต่อมา
ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีแจ้งให้ทราบว่า๒รัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี (นายกระมล 
ทองธรรมชาติ) ได้พิจารณาแล้วเห็นชอบด้วย แต่รัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี(นายมีชัย 
ฤชุพันธ์) เห็นควรให้ขอความเห็นจากคณะกรรมการกฤษฎีกาด้วยว่าจะต้องแก้ไขกฎหมายหรือมี
กฎหมายใหม่หรือไม่ ส านักงานพลังงานแห่งชาติจึงขอให้ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
พิจารณา 

ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (กองยกร่างกฎหมาย) ได้พิจารณาเร่ืองนี้ ใน
เบื้องต้นแล้วเห็นว่า  การจัดตั้งศูนย์อนุรักษ์พลังงานแห่งประเทศไทยเพื่อปฏิบัติหน้าที่ ดังกล่าวไม่
ต้องแก้ไขกฎหมายแต่อย่างใด ส่วนการด าเนินการในระยะแรกจะกระท า ในรูปของเอกชน 
กล่าวคือ  จะจัดตั้งเป็นหน่วยงานในสมาคมอุตสาหกรรมไทย โดยส านักงานพลังงานแห่งชาติจะ
เบิกจ่ายเงินกู้เพื่อปรับปรุงโครงสร้างทางเศรษฐกจิ (SAL) จากกระทรวงการคลังมาเป็นค่าใช้จ่าย
ในการด าเนินงานของศูนย์ ฯ ผลจากการด าเนินงานในรูปแบบนี้  จึงเป็นการน าเงินแผ่นดินไปให้
เอกชนใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์ที่รัฐบาลมอบให้  กองยกร่างกฎหมายจึงเห็นว่า  การจ่ายเงินให้แก่
สมาคมอุตสาหกรรมไทยในกรณีเช่นนี้อยู่ในอ านาจหน้าที่ของรัฐจะกระท าได้หรือไม่ 

 
๑หนังสอืส านักเลขาธกิารนายกรัฐมนตรี ที่ นร ๐๑๐๘/๑๕๐๗๐ ลงวันที่ ๖ ธนัวาคม ๒๕๒๘ 

๒หนังสือส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ที่ นร ๐๑๐๘/๘๕๙๙ ลงวันที่ ๑๘ กรกฎาคม 
๒๕๒๙ 



 ๒ 

โดยที่เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาเห็นว่าปัญหาเร่ืองนี้ เป็นเร่ืองส าคัญ 
เลขาธิการ ฯ อาศัยอ านาจตามระเบียบคณะกรรมการกฤษฎีกา ว่าด้วยการประชุมของกรรมการ
ร่างกฎหมาย พ.ศ.๒๕๒๒ ข้อ ๑๒๓ จึงขอให้คณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณาโดยการประชุมร่วม
ของกรรมการร่างกฎหมาย คณะที่ ๑ กบัคณะกรรมการร่างกฎหมาย คณะที่ ๗ เป็นกรณีพิเศษ 

 

คณะกรรมการกฤษฎีกา (ที่ประชุมร่วมกรรมการร่างกฎหมาย คณะท่ี ๑  และ
กรรมการร่างกฎหมาย คณะที่ ๗) ได้พิจารณาเร่ืองนี้  ประกอบกับได้ฟังค าชี้ แจงของผู้แทน
กรมบัญชีกลาง ผู้แทนส านักงานเศรษฐกิจการคลัง ผู้แทนส านักงานพลังงานแห่งชาติ ผู้แทนส านัก
งบประมาณ และผู้แทนสมาคมอุตสาหกรรมไทยแล้วได้ความว่า  ศูนย์อนุรักษ์พลังงานแห่ง
ประเทศไทยที่จะตั้งขึ้นนี้ ในระยะแรกจะจัดตั้งเป็นหน่วยงานในสมาคมอุตสาหกรรมไทยซึ่งการ
ด าเนินงานจะเป็นไปในรูปของเอกชน ทั้งในการจัดหาบุคลากร อุปกรณ์ ตลอดจนการให้บริการ
เกี่ยวกับการประหยัดพลังงานแก่ธุรกิจเอกชน  ส าหรับค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน คณะกรรมการ
อนุมัติการเบิกจ่ายเงินกู้ เพื่อปรับปรุงโครงสร้างทางเศรษฐกิจ (SAL) ได้อนุมัติในหลักการให้น า
เงินกู้ดังกล่าวมาจ่ายให้ในวงเงิน ๔๐ ล้านบาท ซึ่งส านักงานพลังงานแห่งชาติจะเป็นผู้เบิกเงินจาก
กระทรวงการคลังแล้วน ามาจ่ายให้แก่สมาคมอุตสาหกรรมไทยอกีต่อหนึ่ง ส่วนการด าเนินงานของ
ศูนย์ ฯ จะอยู่ในก ากับของคณะกรรมการบริหารโครงการศูนย์อนุรักษ์พลังงานแห่งประเทศไทย
เพื่อดูแลให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์  การด าเนินงานในกรณีนี้ จึงมีลักษณะเป็นการน าเงินของทาง
ราชการไปให้ เอกชนเพื่ อด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ที่ ทางราชการก าหนด ในเร่ืองนี้
คณะกรรมการกฤษฎีกา (ที่ประชุมร่วมกรรมการร่างกฎหมาย คณะที่  ๑ และกรรมการร่าง
กฎหมาย คณะที่ ๗) เหน็ว่า มีข้อพึงพิจารณาดังนี้  

๑. กระทรวงการคลังได้กู้ เงินจากธนาคารระหว่างประเทศเพื่ อบูรณะและ
วิวัฒนาการ (ธนาคารโลก) จ านวนหนึ่งเรียกว่า “เงินกู้ เพื่ อปรับปรุงโครงสร้างทางเศรษฐกิจ 
(SAL)” เงินกู้นี้ กระทรวงการคลังได้รับมาแล้วโดยไม่มีเง่ือนไขของธนาคารโลกเกี่ยวกับการ
น าไปใช้จ่ายโดยเฉพาะเจาะจง จึงเป็นดุลพินิจของทางราชการที่จะน าไปใช้จ่ายซึ่งจะต้องเป็นไป
ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการอนุมัติและเบิกจ่ายเงินจากบัญชีเงินกู้ เพื่อปรับปรุง
โครงสร้างทางเศรษฐกิจ พ.ศ.๒๕๒๖ ซึ่งเป็นระเบียบที่กระทรวงการคลังก าหนดขึ้ นโดยอนุมัติ
คณะรัฐมนตรี 

๒. ปัญหาที่จะต้องพิจารณากค็ือ การที่จะน าเงินจ านวน ๔๐ ล้านบาทนี้ ไปใช้จ่าย
ส าหรับโครงการศูนย์อนุรักษ์พลังงานแห่งประเทศไทยเป็นการชอบด้วยระเบียบกระทรวงการคลัง
หรือไม่  ในเร่ืองนี้  ข้อ ๘๔แห่งระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการอนุมัติและเบิกจ่ายเงินจาก

 
๓ในกรณีที่ต้องการความเชี่ยวชาญเฉพาะในหลายด้าน หรือต้องการความรอบคอบในการ

พิจารณาเรื่องใดเรื่องหนึ่ง เลขาธกิารคณะกรรมการกฤษฎีกาอาจขอให้กรรมการร่างกฎหมายสองหรือสามคณะ
มาประชุมปรึกษาหารือร่วมกนัเป็นกรณีพิเศษกไ็ด้ 

ฯลฯ    ฯลฯ 
๔ข้อ ๘  ให้มี “คณะกรรมการอนุมัติการเบิกจ่ายเงินกู้เพื่อปรับปรุงโครงสร้างทางเศรษฐกิจ” 



 ๓ 

บัญชีเงินกู้เพื่อปรับปรุงโครงสร้างทางเศรษฐกิจ พ.ศ.๒๕๒๖ ก าหนดให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่ง
เรียกว่า “คณะกรรมการอนุมัติการเบิกจ่ายเงินกู้เพื่อปรับปรุงโครงสร้างทางเศรษฐกจิ” มีรัฐมนตรี
ช่วยว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานกรรมการ  และคณะกรรมการ ฯ ได้อนุมัติให้เบิกจ่ายเงิน
จ านวน ๔๐ ล้านบาท เพื่อใช้จ่ายในโครงการศูนย์อนุรักษ์พลังงาน ฯ ได้ โดยโครงการนี้ ได้รับ
อนุมัติจากคณะรัฐมนตรีแล้ว  และส านักงานพลังงานแห่งชาติจะเป็นหน่วยงานที่ รับผิดชอบเบิก
จ่ายเงินไปให้สมาคมอุตสาหกรรมไทยเพื่อด าเนินงานตามโครงการ  ส่วนการจ่ายเงินจะแบ่งเป็นกี่
งวด ๆ ละเท่าใด ย่อมแล้วแต่จะตกลงกนั  สมาคมอุตสาหกรรมไทยจะจัดตั้งหน่วยงานโดยเฉพาะ
ขึ้ นเพื่อด าเนินงานตามโครงการอนุรักษ์พลังงานซึ่งก็คงจะต้องมีข้อตกลงระหว่างส านักงาน
พลังงานแห่งชาติกับสมาคมอุตสาหกรรมไทยเกี่ยวกบัวัตถุประสงค์ของการใช้จ่ายเงินตามโครงการ
นี้  ตลอดจนวิธกีารบริหารงานและการควบคุมดูแลให้การใช้จ่ายเงินเป็นไปตามวัตถุประสงค์  โดย
จะมีการตั้ง “คณะกรรมการบริหารโครงการศูนย์อนุรักษ์พลังงานแห่งประเทศไทย”ขึ้นเพื่อปฏิบัติ
หน้าที่ดังกล่าว 

ในข้อนี้มีประเดน็ที่ต้องพิจารณาคือ การที่จะน าเงินของทางราชการไปจ่ายให้แก่
สมาคมอุตสาหกรรมไทยซึ่งเป็นสถาบันเอกชนจะเป็นการชอบหรือไม่คณะกรรมการกฤษฎีกา (ที่
ประชุมร่วมกรรมการร่างกฎหมาย คณะที่ ๑ และกรรมการร่างกฎหมาย คณะที่ ๗) เห็นว่า  การ
ด าเนินงานที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงานที่ใช้ในประเทศถือได้ว่าเป็นประโยชน์แก่ราชการและ
ส่วนรวม  คณะกรรมการอนุมัติการเบิกจ่ายเงินกู้ เพื่อปรับปรุงโครงสร้างทางเศรษฐกิจกค็งจะมี
ความเห็นเช่นนั้น จึงได้อนุมัติให้เบิกจ่ายเงินดังกล่าวได้  ส่วนการที่จะให้หน่วยงานใดรับงานนี้ ไป
ท า เป็นเร่ืองนโยบายของทางราชการซึ่งผู้มีอ านาจหน้าที่ที่จะวินิจฉัยในเร่ืองนี้ ชอบที่จะใช้ดุลพินิจ
ได้  ถ้าทางราชการเห็นเป็นการเหมาะสมที่จะมอบเงินให้สมาคมอุตสาหกรรมไทยรับไปท างานนี้
เพื่อความคล่องตัวโดยมีข้อตกลงให้ทางราชการมีส่วนในการควบคุมการบริหารงานตามสมควรก็
ชอบที่จะกระท าได้อย่างไรกด็ี คณะกรรมการกฤษฎีกา (ที่ประชุมร่วมกรรมการร่างกฎหมาย คณะ
ที่ ๑ และกรรมการร่างกฎหมาย คณะที่ ๗) เห็นว่าเพื่อความเรียบร้อยควรขอรับความเห็นชอบ

 
ประกอบด้วย 

(๑) รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ประธานกรรมการ 

(๒) ปลัดกระทรวงการคลงั  รองประธานกรรมการ 

(๓) เลขาธกิารคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกจิ กรรมการ 

และสงัคมแห่งชาติ หรือผู้แทน 

(๔) ผู้อ านวยการส านักงบประมาณ หรือผู้แทน กรรมการ 

(๕) ผู้ ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย หรือผู้แทน กรรมการ 

(๖) ผู้อ านวยการส านักงานตรวจเงนิแผ่นดิน กรรมการ 

หรือผู้แทน 

(๗) ผู้อ านวยการส านักงานเศรษฐกจิการคลัง กรรมการและเลขานุการ 

(๘) ผู้แทนกรมบัญชีกลาง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

(๙) ผู้อ านวยการกองนโยบายเงนิกู้ กรรมการและผู้ช่วย 

ส านักงานเศรษฐกจิการคลัง เลขานุการ 



 ๔ 

จากคณะรัฐมนตรีด้วย 

๓. อาจมีปัญหาว่า สมาคมอุตสาหกรรมไทยมีอ านาจหน้าที่จะรับเอาโครงการ
ศูนย์อนุรักษ์พลังงาน ฯ ไปด าเนินงานได้หรือไม่  ในประเดน็นี้  คณะกรรมการกฤษฎีกา (ที่ประชุม
ร่วมกรรมการร่างกฎหมาย คณะที่ ๑ และกรรมการร่างกฎหมาย คณะที่ ๗) เห็นว่า  ตามมาตรา 
๑๒๗๔๕แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ สมาคมเป็นองค์กรที่มิได้มุ่งหาก าไร แต่กม็ิได้
หมายความว่าสมาคมจะด าเนินกิจการที่มีก าไรไม่ได้ กฎหมายเพียงแต่บัญญัติมิให้น าก าไรมา
แบ่งปันกันเท่านั้น  ส าหรับสมาคมอุตสาหกรรมไทยนั้นมีวัตถุประสงค์ในการค้นคว้าเผยแพร่และ
ส่งเสริมวิชาการที่ เกี่ยวกับการผลิต การอุตสาหกรรมและท าการอื่นใดที่ จะช่วยส่งเสริม
อุตสาหกรรมในประเทศให้เจริญรุ่งเรือง  ซึ่งในการนี้ มีข้อบังคับของสมาคมอุตสาหกรรมไทยข้อ 
๔๖ และข้อ ๔๓๗ก าหนดให้เรียกค่าบริการจากสมาชิกหรือบุคคลใด ๆ ที่ได้รับการบริการนั้นได้
ด้วย  ดังนั้น สมาคมอุตสาหกรรมไทยจึงมีอ านาจด าเนินงานศูนย์อนุรักษ์พลังงาน ฯ เพื่อประโยชน์
ในการพัฒนาอุตสาหกรรม ฯ ในประเทศได้ 

กล่าวโดยสรุป คณะกรรมการกฤษฎีกา (ที่ประชุมร่วมกรรมการร่างกฎหมาย 
คณะที่ ๑ และกรรมการร่างกฎหมาย คณะที่ ๗) เหน็ว่า  การด าเนินงานตามโครงการศูนย์อนุรักษ์
พลังงานฯ ที่เสนอมานี้ ไม่ต้องมีการแก้ไขกฎหมายหรือตรากฎหมายใหม่แต่ประการใด  อย่างไรก็
ดี คณะกรรมการ ฯ มีข้อสงัเกตซึ่งใคร่ขอเสนอเพื่อประกอบการพิจารณา ดังนี้  

(๑) ข้อตกลงระหว่างทางราชการกับสมาคมอุตสาหกรรมไทยเกี่ ยวกับการ
บริหารงานและการควบคุมดูแลการใช้จ่ายเงิน ไม่ควรเข้มงวดจนเสียผลด้านความคล่องตัวในการ
ปฏบิัติงานซึ่งเป็นความประสงค์ของทางราชการ 

(๒) การจ่ายเงินให้แก่สมาคมอุตสาหกรรมไทย จะแบ่งจ่ายเป็นกี่งวดงวดละ
เท่าใด ควรค านึงด้วยว่าในระยะแรก ๆ ศูนย์อนุรักษ์พลังงาน ฯ คงจะมีรายได้ 

ไม่มากนัก คงจะต้องอาศัยดอกเบี้ ยจากการน าเงินดังกล่าวไปฝากธนาคารมาช่วยค่าใช้จ่ายบ้าง 
มิฉะนั้นจะกนิทุนหมดไปเร่ือย ๆ 

(๓) การตรวจสอบการใช้จ่ายเงินอาจตกลงกนัให้ทางราชการตรวจสอบกไ็ด้ 

(๔) ศูนย์อนุรักษ์พลังงาน ฯ ที่จะตั้งขึ้นในสมาคมอุตสาหกรรมไทยนี้ เป็นที่เข้าใจ
 

๕มาตรา ๑๒๗๔  อันว่าสัญญาตั้งสมาคมนั้น คือสัญญาซึ่งบุคคลหลายคนตกลงเข้ากัน เพื่อ
ท าการอนัใดอนัหนึ่งร่วมกนัอนัมิใช่เป็นการหาผลก าไรแบ่งปันกนั 

๖ข้อ ๔  สมาคม ฯ มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้  
ฯลฯ    ฯลฯ 

๔.๔ เพื่อค้นคว้า เผยแพร่ ส่งเสริมและอบรมวิชาการที่ทันสมัยต่าง ๆที่เกี่ยวกับการผลิต 
อุตสาหกรรมและการพาณิชยกรรม เพื่อให้อุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมภายในประเทศไทยก้าวหน้าและ
สามารถแข่งขันกบัผลิตภัณฑข์องต่างประเทศได้ 

ฯลฯ    ฯลฯ 

๔.๘ เพื่อท าการอื่นใดอนัจะช่วยส่งเสริมอุตสาหกรรมภายในประเทศเจริญรุ่งเรือง 
๗ข้อ ๔๓  คณะกรรมการอาจวางระเบียบก าหนดค่าบริการในกรณีที่สมาคม ฯ ได้ท าบริการ

ขึ้นเพื่อประโยชน์ของสมาชิก หรือบุคคลใด ๆ ได้ 



 ๕ 

ว่าจะตั้งขึ้นเป็นการชั่วคราวระหว่างที่ยังไม่มีกฎหมายจัดตั้งสถาบันนิติบุคคลขึ้นเป็นการถาวรต่อไป
เมื่อมีสถาบันถาวรแล้วคงจะโอนทรัพย์สิน หนี้สิน และหน้าที่การงานทั้งปวงไปให้สถาบัน  ดังนั้น 
จึงควรท าข้อตกลงกนัไว้ให้เป็นที่เรียบร้อยแต่บัดนี้ เพื่อจะได้ไม่เป็นปัญหาในภายหน้า 
 

 

(ลงชื่อ) อมร จันทรสมบูรณ์ 
(นายอมร จันทรสมบูรณ์) 

เลขาธกิารคณะกรรมการกฤษฎีกา 
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เรื่อง การจัดตั้งศูนย์อนุรักษ์พลังงานแห่งประเทศไทยขึ้นในสมาคมอุตสาหกรรมไทย

สํานักงานพลังงานแห่งชาติมีหนังสือ fan ๐๕๐๒ /อ๓๕ ลงวันที่ ๕
กันยายน ๒๕๒๓ ถึงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา แจ้งว่า คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๓๐
เมษายน ๒๕๒๕ อนุมัติในหลักการให้จัดตั้งศูนย์อนุรักษ์พลังงานแห่งประเทศไทยขึ้นตามที่
คณะกรรมการปฏิรูประบบราชการและระเบียบบริหารราชการแผ่นดินเสนอ ส่วนโครงสร้างการ
บริหารให้รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี (นายกระมล ทองธรรมชาติ และนายมีชัย ฤชุ
พันธ
             ุ์) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการพลังงาน และคณะกรรมการ
ปฏิรูประบบราชการ ฯ ร่วมกันพิจารณากําหนดต่อไป ซึ่งต่อมาคณะกรรมการปฏิรูประบบราชการ
ฯ ได้พิจารณาโครงสร้างการบริหารแล้ว* เห็นควรให้ศูนย์อนุรักษ์พลังงานฯ ดังกล่าวเป็นองค์กร
อิสระดําเนินการโดยภาคเอกชนทั้งหมด โดยอยู่ในสมาคมอุตสาหกรรมไทยไปก่อน จนกว่าจะมี
กฎหมายจัดตั้งศูนย์ ฯ นี้ขึ้นโดยเฉพาะ สําหรับในด้านนโยบายให้อยู่ในการกํากับและควบคุมของ
คณะกรรมการพลังงานแห่งชาติ โดยผ่านทางคณะกรรมการบริหารโครงการศูนย์อนุรักษ์พลังงาน
แห่งประเทศไท
             ยที่จะจัดตั้งขึ้นซึ่งประกอบด้วยเลขาธิการการพลังงานแห่งชาติเป็นประธาน ผู้แทน
ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องและผู้แทนสมาคมอุตสาหกรรมไทยกับผู้ทรงคุณวุฒิอีก ๒ คน และต่อมา
สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีแจ้งให้ทราบว่า“รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี (นายกระมล
ทองธรรมชาติ) ได้พิจารณาแล้วเห็นชอบด้วย แต่รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี(นายมีชัย
ฤชุพันธ์) เห็นควรให้ขอความเห็นจากคณะกรรมการกฤษฎีกาด้วยว่าจะต้องแก้ไขกฎหมายหรือมี
กฎหมายใหม่หรือไม่ สํานักงานพลังงานแห่งชาติจึงขอให้สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
พิจารณา

สํานั
             กงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (กองยกร่างกฎหมาย) ได้พิจารณาเรื่องนี้ใน
เบื้องต้นแล้วเห็นว่า การจัดตั้งศูนย์อนุรักษ์พลังงานแห่งประเทศไทยเพื่อปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวไม่
ต้องแก้ไขกฎหมายแต่อย่างใด ส่วนการดําเนินการในระยะแรกจะกระทําในรูปของเอกชน
กล่าวคือ จะจัดตั้งเป็นหน่วยงานในสมาคมอุตสาหกรรมไทย โดยสํานักงานพลังงานแห่งชาติจะ
เบิกจ่ายเงินกู้เพื่อปรับปรุงโครงสร้างทางเศรษฐกิจ (SAL) จากกระทรวงการคลังมาเป็นค่าใช้จ่าย
ในการดําเนินงานของศูนย์ ฯ ผลจากการดําเนินงานในรูปแบบนี้ จึงเป็นการนําเงินแผ่นดินไปให้

faa

เอกชนใช
             ้จ่ายตามวัตถุประสงค์ที่รัฐบาลมอบให้ กองยกร่างกฎหมายจึงเห็นว่า การจ่ายเงินให้แก่

สมาคมอุตสาหกรรมไทยในกรณีเช่นนี้อยู่ในอํานาจหน้าที่ของรัฐจะกระทําได้หรือไม่

*หนังสือสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี fi us ๐๑๐๕/๑๕๐๓๐ ลงวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๒๕
๒หนังสือสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี fl us ๐๑๐๕/๕๕๕๓๕ ลงวันที่ ๑๕ กรกฎาคม
า๒๕๒๕
             [END PAGE 1]
             1๓

โดยที่เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาเห็นว่าปัญหาเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญ
เลขาธิการ ฯ อาศัยอํานาจตามระเบียบคณะกรรมการกฤษฎีกา ว่าด้วยการประชุมของกรรมการ
ร่างกฎหมาย พ.ศ.๒๕๒๒ ข้อ ow” จึงขอให้คณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณาโดยการประชุมร่วม
ของกรรมการร่างกฎหมาย คณะที่ ๑ กับคณะกรรมการร่างกฎหมาย คณะที่ ๓ เป็นกรณีพิเศษ

คณะกรรมการกฤษฎีกา (ที่ประชุมร่วมกรรมการร่างกฎหมาย คณะที่ ๑ wax
กรรมการร่างกฎหมาย คณะที่ ) ได้พิจารณาเรื่องนี้ ประกอบกับได้ฟังคําชี้แจงของผู้แทน
กรมบัญชีกลาง ผู้แทนสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง ผู้แท
             นสํานักงานพลังงานแห่งชาติ ผู้แทนสํานัก
งบประมาณ และผู้แทนสมาคมอุตสาหกรรมไทยแล้วได้ความว่า ศูนย์อนุรักษ์พลังงานแห่ง
ประเทศไทยที่จะตั้งขึ้นนี้ในระยะแรกจะจัดตั้งเป็นหน่วยงานในสมาคมอุตสาหกรรมไทยซึ่งการ
ดําเนินงานจะเป็นไปในรูปของเอกชน ทั้งในการจัดหาบุคลากร อุปกรณ์ ตลอดจนการให้บริการ
เกี่ยวกับการประหยัดพลังงานแก่ธุรกิจเอกชน สําหรับค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน คณะกรรมการ
อนุมัติการเบิกจ่ายเงินกู้เพื่อปรับปรุงโครงสร้างทางเศรษฐกิจ (SAL) ได้อนุมัติในหลักการให้นํา
เงินกู้ดังกล่าวมาจ่ายให้ในวงเงิน ๕๐ ล้านบาท ซ
             ึ่งสํานักงานพลังงานแห่งชาติจะเป็นผู้เบิกเงินจาก
กระทรวงการคลังแล้วนํามาจ่ายให้แก่สมาคมอุตสาหกรรมไทยอีกต่อหนึ่ง ส่วนการดําเนินงานของ
ศูนย์ ฯ จะอยู่ในกํากับของคณะกรรมการบริหารโครงการศูนย์อนุรักษ์ พลังงานแห่งประเทศไทย
เพื่อดูแลให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ การดําเนินงานในกรณีนี้จึงมีลักษณะเป็นการนําเงินของทาง
ราชการไปให้เอกชนเพื่อดําเนินงานตามวัตถุประสงค์ที่ทางราชการกําหนด ในเรื่องนี้
คณะกรรมการกฤษฎีกา (ที่ประชุมร่วมกรรมการร่างกฎหมาย คณะที่ ๑ และกรรมการร่าง
กฎหมาย คณะที่ ) เห็นว่า มีข้อพึงพิจารณาดังนี้

             
๑. กระทรวงการคลังได้กู้เงินจากธนาคารระหทว่างประเทศเพื่อบูรณะและ
วิวัฒนาการ (ธนาคารโลก) จํานวนหนึ่งเรียกว่า “เงินกู้เพื่อปรับปรุงโครงสร้างทางเศรษฐกิจ
(SAL)” เงินกู้นี้กระทรวงการคลังได้รับมาแล้วโดยไม่มีเงื่อนไขของธนาคารโลกเกี่ยวกับการ
นําไปใช้จ่ายโดยเฉพาะเจาะจง จึงเป็นดุลพินิจของทางราชการที่จะนําไปใช้จ่ายซึ่งจะต้องเป็นไป

ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการอนุมัติและเบิกจ่ายเงินจากบัญชีเงินกู้เพื่อปรับปรุง

โครงสร้างทางเศรษฐกิจ พ.ศ.๒๕๒๐ ซึ่งเป็นระเบียบที่กระทรวงการคลังกําหนดขึ้นโดยอนุมัติ
คณะรัฐม
             นตรี

๒. ปัญหาที่จะต้องพิจารณาก็คือ การที่จะนําเงินจํานวน ๕๐ ล้านบาทนี้ไปใช้จ่าย
สําหรับโครงการศูนย์อนุรักษ์พลังงานแห่งประเทศไทยเป็นการชอบด้วยระเบียบกระทรวงการคลัง

หรือไม่ ในเรื่องนี่ ข้อ ๕“แห่งระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการอนุมัติและเบิกจ่ายเงินจาก

ๆในกรณีที่ต้องการความเชี่ยวชาญเฉพาะในหลายด้าน หรือต้องการความรอบดอบในการ
พิจารณาเรื่องใดเรื่องหนึ่ง เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาอาจขอให้กรรมการร่างกฎหมายสองหรือสามคณะ
มาประชุมปรึกษาหารือร่วมกันเป็นกรณีพิเศษก็ได้
ฯลฯ                      ฯลฯ
ซ้อ ๕ ใ
             ห้มี “คณะกรรมการอนุมัติการเบิกจ่ายเงินกู้เพื่อปรับปรุงโครงสร้างทางเศรษฐกิจ”
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             บัญชีเงินกู้เพื่อปรับปรุงโครงสร้างทางเศรษฐกิจ พ.ศ.๒๕๒๒ กําหนดให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่ง
เรียกว่า “คณะกรรมการอยุมัติการเบิกจ่ายเงินกู้เพื่อปรับปรุงโครงสร้างทางเศรษฐกิจ” มีรัฐมนตรี
ช่วยว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานกรรมการ และคณะกรรมการ ฯ ได้อนุมัติให้เบิกจ่ายเงิน
จํานวน ๕๐ ล้านบาท เพื่อใช้จ่ายในโครงการศูนย์อนุรักษ์พลังงาน ฯ ได้ โดยโครงการนี้ได้รับ
อนุมัติจากคณะรัฐมนตรีแล้ว และสํานักงานพลังงานแห่งชาติจะเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบเบิก
จ่ายเงินไปให้สมาคมอุตสาหกรรมไทยเพื่อดําเนินงานตามโครงการ ส่วนการจ่ายเง
             ินจะแบ่งเป็นกี่
งวด ๆ ละเท่าใด ย่อมแล้วแต่จะตกลงกัน สมาคมอุตสาหกรรมไทยจะจัดตั้งหน่วยงานโดยเฉพาะ
ขึ้นเพื่อดําเนินงานตามโครงการอนุรักษ์พลังงานซึ่งก็คงจะต้องมีข้อตกลงระหว่างสํานักงาน
พลังงานแห่งชาติกับสมาคมอุตสาหกรรมไทยเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของการใช้จ่ายเงินตามโครงการ
นี้ ตลอดจนวิธีการบริหารงานและการควบคุมดูแลให้การใช้จ่ายเงินเป็นไปตามวัตถุประสงค์ โดย
จะมีการตั้ง “คณะกรรมการบริหารโครงการศูนย์อนุรักษ์พลังงานแห่งประเทศไทย”ขึ้นเพื่อปฏิบัติ
หน้าที่ดังกล่าว

ในข้อนี้มีประเด็นที่ต้องพิจารณาคือ การที่จะนํา
             เงินของทางราชการไปจ่ายให้แก่
สมาคมอุตสาหกรรมไทยซึ่งเป็นสถาบันเอกชนจะเป็นการชอบหรือไม่คณะกรรมการกฤษฎีกา (ที่
ประชุมร่วมกรรมการร่างกฎหมาย คณะที่ ๑ และกรรมการร่างกฎหมาย คณะที่ @) เห็นว่า ms
ดําเนินงานที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงานที่ใช้ในประเทศถือได้ว่าเป็นประโยชน์แก่ราชการและ
ส่วนรวม คณะกรรมการอยุมัติการเบิกจ่ายเงินกู้เพื่อปรับปรุงโครงสร้างทางเศรษฐกิจก็คงจะมี
ความเห็นเช่นนั้น จึงได้อนุมัติให้เบิกจ่ายเงินดังกล่าวได้ ส่วนการที่จะให้หน่วยงานใดรับงานนี้ไป
ทํา เป็นเรื่องนโยบายของทางราชการซึ่งผู้มีอํานา
             จหน้าที่ที่จะวินิจฉัยในเรื่องนี้ชอบที่จะใช้ดุลพินิจ
ได้ ถ้าทางราชการเห็นเป็นการเหมาะสมที่จะมอบเงินให้สมาคมอุตสาหกรรมไทยรับไปทํางานนี้
เพื่อความคล่องตัวโดยมีข้อตกลงให้ทางราชการมีส่วนในการควบคุมการบริหารงานตามสมควรก็
ชอบที่จะกระทําได้อย่างไรก็ดี คณะกรรมการกฤษฎีกา (ที่ประชุมร่วมกรรมการร่างกฎหมาย คณะ

fo และกรรมการร่างกฎหมาย คณะที่ ๓๑) เห็นว่าเพื่อความเรียบร้อยควรขอรับความเห็นชอบ

ประกอบด้วย
(๑) รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง              ประธานกรรมการ
(๒) ปลัดกระทรวงการคลัง                       
                        รองประธานกรรมการ
(๓) เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ      กรรมการ
และสังคมแห่งชาติ หรือผู้แทน
(@) ผู้อํานวยการสํานักงบประมาณ หรือผู้แทน          กรรมการ
(@) ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย หรือผู้แทน        กรรมการ
(๒) ผู้อํานวยการสํานักงานตรวจเงินแผ่นดิน           กรรมการ
หรือผู้แทน
(o) ผู้อํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง          กรรมการและเลขานุการ
(๕) ผู้แทนกรมบัญชีกลาง                         กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
(๓) ผู้อํานวยการกองนโยบายเงินกู้                  กรรมการแล
             ะผู้ช่วย

สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง                                  เลขานุการ
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             จากคณะรัฐมนตรีด้วย
๓. อาจมีปัญหาว่า สมาคมอุตสาหกรรมไทยมีอํานาจหน้าที่จะรับเอาโครงการ
ey ee         เวิ      ea ys       Par               ศี๓ฯ /ที่
ศูนย์อนุรักษ์พลังงาน ฯ ไปดําเนินงานได้หรือไม่ ในประเด็นนี่ คณะกรรมการกฤษฎีกา (ที่ประชุม
ร่วมกรรมการร่างกฎหมาย คณะที ๑ และกรรมการร่างกฎหมาย คณะที่ ๐๑) เห็นว่า ตามมาตรา
๑๒๓๕“แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ สมาคมเป็นองค์กรที่มิได้มุ่งหากําไร แต่ก็มิได้

หมายความว่าสมาคมจะดําเนินกิจการที่มีกําไรไม่ได้ กฎหมายเพียงแต่บัญญัติมิให้นํากําไรมา
แบ่งปันกันเท่านั้
             น สําหรับสมาคมอุตสาหกรรมไทยนั้นมีวัตถุประสงค์ในการค้นคว้าเผยแพร่และ
ส่งเสริมวิชาการที่เกี่ยวกับการผลิต การอุตสาหกรรมและทําการอื่นใดที่จะช่วยส่งเสริม
อุตสาหกรรมในประเทศให้เจริญรุ่งเรือง ซึ่งในการนี้มีข้อบังคับของสมาคมอุตสาหกรรมไทยข้อ
๕” และข้อ ๕๓”กําหนดให้เรียกค่าบริการจากสมาชิกหรือบุคคลใด ๆ ที่ได้รับการบริการนั้นได้
ด้วย ดังนั้น สมาคมอุตสาหกรรมไทยจึงมีอํานาจดําเนินงานศูนย์อนุรักษ์พลังงาน ฯ เพื่อประโยชน์
ในการพัฒนาอุตสาหกรรม ฯ ในประเทศได้

กล่าวโดยสรุป คณะกรรมการกฤษฎีกา (ที่ประชุมร่วมกรรมการร่างก
             ฎหมาย
คณะที่ ๑ และกรรมการร่างกฎหมาย คณะที่ ๓) เห็นว่า การดําเนินงานตามโครงการศูนย์อนุรักษ์
พลังงานฯ ที่เสนอมานี้ไม่ต้องมีการแก้ไขกฎหมายหรือตรากฎหมายใหม่แต่ประการใด อย่างไรก็
ดี คณะกรรมการ ฯ มีข้อสังเกตซึ่งใคร่ขอเสนอเพื่อประกอบการพิจารณา ดังนี้

(๑) ข้อตกลงระหว่างทางราชการกับสมาคมอุตสาหกรรมไทยเกี่ยวกับการ
บริหารงานและการควบคุมดูแลการใช้จ่ายเงิน ไม่ควรเข้มงวดจนเสียผลด้านความคล่องตัวในการ
ปฏิบัติงานซึ่งเป็นความประสงค์ของทางราชการ

(๒) การจ่ายเงินให้แก่สมาคมอุตสาหกรรมไทย จะแบ่งจ่ายเป็นกึ่งวดงวดละ
เท
             ่าใด ควรคํานึงด้วยว่าในระยะแรก ๆ ศูนย์อนุรักษ์พลังงาน ฯ คงจะมีรายได้
ไม่มากนัก คงจะต้องอาศัยดอกเบี้ยจากการนําเงินดังกล่าวไปฝากธนาคารมาช่วยค่าใช้จ่ายบ้าง
มิฉะนั้นจะกินทุนหมดไปเรื่อย ๆ

(๓) การตรวจสอบการใช้จ่ายเงินอาจตกลงกันให้ทางราชการตรวจสอบก็ได้

(๕) ศูนย์อนุรักษ์พลังงาน ฯ ที่จะตั้งขึ้นในสมาคมอุตสาหกรรมไทยนี้เป็นที่เข้าใจ

#มาตรา ๑๒๓๐๕ อันว่าสัญญาตั้งสมาคมนั้น คือ สัญญาซึ่งบุคคลหลายคนตกลงเข้ากัน เพื่อ
ทําการอันใดอันหนึ่งร่วมกันอันมิใช่เป็นการหาผลกําไรแบ่งบันกัน
sia ๕ สมาคม ฯ มีวัตถุประสงค์ดังต่
             อไปนี้
ฯลฯ                      ฯลฯ
๕.๕ เพื่อค้นคว้า เผยแพร่ ส่งเสริมและอบรมวิชาการที่ทันสมัยต่าง ๆที่เกี่ยวกับการผลิต
อุตสาหกรรมและการพาณิชยกรรม เพื่อให้อุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมภายในประเทศไทยก้าวหน้าและ
สามารถแข่งขันกับผลิตภัณฑ์ของต่างประเทศได้
ฯลฯ                      ฯลฯ
ad เพื่อทําการอื่นใดอันจะช่วยส่งเสริมอุตสาหกรรมภายในประเทศเจริญรุ่งเรือง
ofa ๕๓ ดณะกรรมการอาจวางระเบียบกําหนดค่าบริการในกรณีที่สมาคม ฯ ได้ทําบริการ

ขึ้นเพื่อประโยชน์ของสมาชิก หรือบุคคลใด ๆ ได้
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             ๕

ว่าจะตั้งขึ้นเป็นการชัวคราวระหว่างที่ยังไม่มีกฎหมายจัดตั้งสถาบันนิติบุคคลขึ้นเป็นการถาวรต่อไป
เมือมีสถาบันถาวรแล้วคงจะโอนทรัพย์สิน หนี่สิน และหน้าที่การงานทั้งปวงไปให้สถาบัน ดังนั้น
จึงควรทําข้อตกลงกันไว้ให้เป็นที่เรียบร้อยแต่บัดนี่เพื่อจะได้ไม่เป็นปัญหาในภายหน้า

(ลงชือ) อมร จันทรสมบูรณ์
(นายอมร จันทรสมบูรณ์)
เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
มกราคม ๒๕๓๐
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